
รายงานการประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

ครั้งที่ 7/2559  

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

    

ผู้มาประชุม 

1. นายสุชาติ  กัลยาวงศา  ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประธาน 

2. นายธิติ  วิสารัตน์   ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 

3. นายรัตนะ  ไทยงาม   ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4. นางสาวพรรณี  เด่นรุ่งเรอืง  ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาผลติผลป่าไม้ 

5. นางสุรางค์  เธียรหริัญ  ผูอ้ านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

6. นายพิเศรษฐ  ลอืชานิมิตจติ  ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

7. นายคงศักดิ์  มแีก้ว   ผูอ้ านวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 

8. นายขวัญชัย  เจริญกรุง   ผูอ้ านวยการกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ 

9. นายจุติเทพ  โพธิปักษ์  ผูอ้ านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม ้

10. นายประเสริฐ  วาณิชย์เจริญ (แทน) ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวลัยพร  สถิตวิบูรณ์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

2. นางสิรลิักษณ์  ตาตะยานนท์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

3. นางชญานุช  สัตถาภรณ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4. นางเบญจวรรณ  คงรวย  เศรษฐกรช านาญการ 

5. นายสัมพันธ์  มสีิทธิ์   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

6. นางสาวพรทิพย์  เกตุสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

7. นางบุปผาชาติ  อวนศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

8. นางสาวณัฐพร  แตงหมี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

9. นางสาวอุษารัตน ์ เทียนไชย  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายสุชาติ  กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประธาน  

กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1) ขอขอบคุณ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จัดฝึกอบรม หลักสูตร 

รุกขกร และ การเปิดตัวรุกขกรกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 2) ขอขอบคุณ นายธิติ  วิสารัตน์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  ในการ

จัดการประชุมการป่าไม้ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม้  

 3) ขอขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ในช่วงเย็นของวันที่ 16 

กันยายน 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต ที่เป็นแม่งานในการจัดงานทุกๆ ปี 

รวมถึงขอขอบคุณ นายประเชิญ สร้อยทองค า ในการจัดเตรียมเวที เครื่องเสียง คาราโอเกะมาให้ความ

บันเทิงแก่ผู้เกษียณอายุราชการครั้งนีด้้วย 

 4) ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน ของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่ร่วมแรงร่วมใจ

ในการมาร่วมประชุมการป่าไม้ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559  

 5) ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน ที่ได้ร่วมกันจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 

120 ปี โดยเฉพาะ นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต ที่เป็นแม่งานด าเนินการภารกิจที่กรมป่าไม้มอบหมาย  

ใหส้ านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้รับผิดชอบการจัดพิธีสงฆ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2559 จนส าเร็จลุล่วง 

 6) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 กรมป่าไม้ก าหนดจัดงานวันบ ารุงต้นไม้ที่กรมป่าไม้ 

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จย่าที่ทรงห่วงใยเรื่องการป่าไม้ โดยมีรุกขกรมาดูแล    

ตัดแตง่กิ่งต้นไม้ ส่วนรายละเอียดกรมป่าไม้จะมีหนังสอืแจง้เวียนมาให้ทราบต่อไป  

 7) งานวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 มีหนว่ยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

หน่วยงานย่านพหลโยธิน บางเขน มาร่วมวางพวงมาลา และเรียนเชิญ รัฐมนตรี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมงานด้วย  

 8) งานพิธีพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะจัดขึน้ในวันเสาร์ที่ 

29 ตุลาคม 2559 ณ วัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแต่งกาย 

ข้าราชการทุกระดับ ชุดปกติสีขาว สวมหมวก  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา 

สวมชุดอนุรักษ์บ่าอ่อน 2/1 ประชาชนทั่วไปสวมชุดสุภาพตามประเพณีนิยม โดยทางวัดประสงค์ที่จะไม่

มีการจัดมหรสพสมโภชองค์พระกฐินแต่อย่างใด 

9) การจัดงาน... 
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       9) การจัดงานวันปิยมหาราช นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต รายงานว่า ได้ร่วมประชุม

คณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราชแทนผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  มติที่ประชุม 

มอบหมายใหส้ านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดขาตั้ง 90 อัน เพื่อใช้ในการจัดงานวันดังกล่าว  

 10) ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ        

จ านวน 581 คน ตามที่ส่วนอ านวยการตรวจสอบและเสนอ ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

และขอให้หนว่ยงานในสังกัดพิจารณามอบหมายงานให้พนักงานราชการดังกล่าวตามระเบียบฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2559 

 ส่วนอ านวยการ  รายงานว่า  ได้รับการประสานให้ แก้ ไขรายงานการประชุมจาก       

นางชญานุช  สัตถาภรณ์ ซึ่งส่วนอ านวยการได้แก่ไขตามที่แจ้งแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ เรื่องที่ตดิตาม ผูร้ับผิดชอบ ความก้าวหน้า 

1. จัดท าขอ้มูล 

Information 

Preparation 

for Operation 

 

ทุกหน่วยงาน นางสาวอุษารัตน์  เทียนไชย รายงานว่า ตามที่ประธานมอบกลุ่ม

งานวนวัฒนวิจัยแจ้งหน่วยงานในสังกัดส่งข้อมูล ขณะนี้งานศูนย์

ข้อมูลยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มแต่อย่างใด งานศูนย์ข้อมูลจึงได้จัดส่ง

พิกัดเสาธงของหน่วยงานภาคสนาม ที่ได้ครบทุกหน่วยงานและส่ง

พื้นที่วงรอบ รวม 13 หน่วยงาน (บางหน่วยงานมี 2-3 วงรอบ 

แล้วแต่พื้นที่) ใหก้รมป่าไม้แล้ว 

ประธาน  จากการประชุมครั้งที่แล้วได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ภูมิภาคไปขอใช้เครื่องมือรังวัดของเขตที่สังกัดอยู่ เพื่อให้การ

ด าเนินงานแผนที่ของหลายๆ หน่วยงานสามารถเชื่อมต่อกันได้ 

ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ การด าเนิ นงาน เป็ นไปตามเป้ าหมายบรรลุ

วัตถุประสงค์ขอให้ท าให้เสร็จภายในปีนี้  ทั้งแผนที่ของหน่วยงาน

ภาคสนามและแปลงในความรับผิดชอบ ทั้งกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย

และกลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม ้

2. รายงานประจ าปี 

2558 

กลุ่มงานพัฒนา

และถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

ประธาน ขอบคุณผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่ท ารายงานประจ าปี 2558 เสร็จแล้ว    

และขอให้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ต่อไป โดยมอบกลุ่มงาน

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการ

จัดการป่าไม้ (นายธิติ วิสารัตน)์ หากมีผลงานใหน้ ามาลงไว้ที่ในรายงาน  
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ล าดับ เรื่องที่ตดิตาม ผูร้ับผิดชอบ ความก้าวหน้า 

   เพื่อเป็นผลงานของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยขอให้

จัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 

3. การจัดท าแผ่นพับ

ของส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

กลุ่มงานพัฒนา

และถ่ ายทอด

เทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี น าแผ่น

พับฉบับสมบูรณ์แล้ว มาแสดงในที่ประชุม 

ประธาน  ขอบคุณที่ท าแผน่พับจนเป็นที่เรยีบร้อย 

4. การต่อสัญญาจ้าง

พนักงานราชการ 

ส า นั ก วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนาการป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต  รายงานว่า  ได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบในระเบียบวาระที่ 1 

มติท่ีประชุม     รับทราบ ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 ขอเรียนเชิญเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ 

ประเทศไทย ครั้งที่ 6 

 ประธาน  ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม มอบส่วนอ านวยการรวบรวมเสนอชื่อให้           

อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมการประชุม ภายในเดือนตุลาคม 2559 และให้ระบุการใช้

งบประมาณมาด้วย 

 4.2 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบุคลากรกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2559-2564) 

 กรมป่าไม้ ได้หนังสือ ที่  ทส 1601.4/ว 14315 ลงวันที่  15 กันยายน 2559          

ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2559-2564) นายพิเศรษฐฯ ในฐานะผู้แทน

ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่ได้เข้าร่วมการประชุมตามแผน แจง้ในที่ประชุมว่า เห็นควร

ตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการ 

 ประธาน  ให้ตั้งคณะท างาน 1 ชุด มีผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ เป็นหัวหน้าคณะ       

มีข้าราชการจากทุกกลุ่มงานเป็นคณะท างาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ โดยให้ทุกกลุ่มงาน     

ส่งรายชื่อข้าราชการ 1 คน 

 4.3 ขอความร่วมมอืประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่  ศธ 0513.13102/มอก.55/ว12278       

ลงวันที่  8 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ส่งผลงานวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมประชุม    

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประธาน... 



-๕- 

 ประธาน   1. ขอเชิญชวนใหข้้าราชการที่มผีลงานวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประชุม 

  2. ให้ทุกกลุ่มงานถ้าไม่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม ต้องส่งผลงานในลักษณะ

ของโปสเตอร์กลุ่มงานละ 1 เรื่อง ให้กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้รวบรวมด าเนินการ 

ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559   

 4.4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอสง่สรุปผลการเสวนา เรื่อง “ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชวีิต ช่วยชาติ” 

 นายคงศักดิ์  มีแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย รายงานว่า ได้เข้าร่วมประชุม

แทนผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และในที่ประชุมมอบหมายให้ส านักวิจัยและพัฒนา   

การป่าไม้ พิจารณา 2 เรื่อง คือ 

 1. เรื่อง ส่งเสริมการสร้างสวนไม้เศรษฐกิจนอกพื้นที่ป่า จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาไม้

เศรษฐกิจที่ครบในทุกมิติ เป็นการน าผลงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  ไปส่งเสริมในพื้นที่ 

โดยที่ผ่านมากลุ่มงานวนวัฒนวิจัยได้ด าเนินการแล้วบางส่วน สิ่งที่กลุ่มงานฯ ต้องท าคือ รวบรวมที่ท าอยู่

เดิมและน ามาขยายผล และจะน าเสนอผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ต่อไป 

 2. เรื่อง การจัดตัง้สถาบันวิจัยการป่าไม ้ขอให้ที่ประชุมรว่มพิจารณา 

 นายธิติ  วิสารัตน์  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เรื่อง ส่งเสริมการสร้างสวนไม้เศรษฐกิจนอกพื้นที่ป่า จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาไม้

เศรษฐกิจที่ครบในทุกมิติ ว่าได้ร่วมประชุมเรื่องการส่งเสริมการสร้างสวนไม้เศรษฐกิจนอกพื้นที่ป่า        

ช่วงนี้ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ต้องจัดการรูปแบบให้ได้ว่าต้องท าอย่างไร พันธุ์ไม้ที่มีนี้จะเอาอะไร 

ไปส่งเสริม และจะท าพื้นที่ไหนก่อน ส านักฯ ควรเสนอชนิดไม้ที่จะส่งเสริม 1 ชนิด เพื่อร่วมส่งเสริมใน

พื้นที่จังหวัดน่าน ตามที่ส านักส่งเสริมการปลูกป่าได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ และในที่ประชุม

เห็นควรมอบกลุ่มงานวนวัฒนวิจัยสรุปในภาพรวม ถ้านอกเขตป่าจริงๆ แล้วควรจะปลูกอะไรในพื้นที่

จังหวัดน่าน ซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านมีการปลูกสักกันมาก ส าหรับไผ่น่าจะสามารถท าได้ดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆ 

โดยน่าจะใหศู้นย์วิจัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารอืและร่วมก าหนดว่าจะท าอย่างไร 

 2. เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิจัยไม้ ตามที่ได้ประชุมในหลายๆ ครั้ง ทั้งคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ร่ วมกับกรมป่ าไม้  ซึ่ ง ในที่ ป ระ ชุม เกื อบทุ กครั้ งจะสรุปกั นว่ า                    

ให้ตัง้สถาบันวิจัยการป่าไม้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 2 ซึ่งจะต้องช่วยกันด้วยเพราะว่า

มีต้นร่างอยู่แล้วน่าจะน ามาปรับปรุงใหม่และให้มีรูปแบบที่ทันสมัย อาจจะเชิญศูนย์วิจัยการป่าไม้ของ

คณะวนศาสตร์ ในการให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนผู้ด าเนินการหรือเป็นเจ้าของเรื่องคือส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม ้

 

ประธาน... 
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 ประธาน  1. เรื่อง การส่งเสริมการสร้างสวนไม้เศรษฐกิจนอกพื้นที่ป่า มอบกลุ่มงาน

วนวัฒนวิจัย นอกจากการเลือกชนิดไม้เพื่อน าไปด าเนินการแล้ว ให้เสนอเรื่องของการส่งเสริมการ

บริหารจัดการสวนป่าไปด้วย ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีผลผลิตก็จะดีตาม และจะช่วยเหลือให้เกษตรกร

มีรายได้ระหว่างรอผลผลิตการท าไม้ควรมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วย เช่น ระบบวนเกษตร 

หรอือื่นๆ ที่สามารถท าได้ 

 นายคงศักดิ์  มีแก้ว เสนอให้ท าค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ แต่งตั้งคณะท างาน

และด าเนนิการในพืน้ที่จังหวัดน่าน โดยคณะท างานมีข้าราชการจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

   2. เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิจัยไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ต้องเป็นผู้จัดตั้ง 

ต้องประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวนศาสตร์ ม.มหิดล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส าคัญที่สุด คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ      

เช่น อาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย มอบกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ในการจัดท ากรอบของสถาบันวิจัยไม้     

ให้มขีนาดเทียบเท่ากรม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 คู่มอืการส ารวจก าลังผลิต 

 นายธิติ  วิสารัตน์  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้  แจ้งในที่ประชุมว่า    

เรื่องคู่มือการส ารวจก าลังผลิตนี้ นางสาวพรรณีฯ น่าจะน าผลความก้าวหน้าการจัดท าคู่มือมารายงาน

ในที่ประชุมทุกครั้ง ให้แยกเป็นรายชนดิ เชน่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน บุก มูลค้างคาว 

 ประธาน  มอบ นางสาวพรรณีฯ ยกร่างค าสั่งตั้งคณะท างานเรื่องการท าคู่มือการส ารวจ

ก าลังผลิตโดยมอบให้ นายธิตฯิ เป็นที่ปรึกษา 

 5.2 น้ ารั่วที่บริเวณช้ัน 1 

 นางสาวพรรณี  เด่นรุ่งเรือง  แจ้งว่า ขอให้แก้ไขน้ ารั่วในช่วงฝนตกหนักที่ห้องธุรการ  

ของกลุ่มงานพัฒนาผลติผลป่าไม้  

 ประธาน  มอบส่วนอ านวยการพิจารณาแก้ไข ซึ่งนายพิเศรษฐฯ รายงานว่า ได้มอบให้

เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการก่อนหน้านี้แล้ว และขอใหทุ้กท่านช่วยกันดูแลบริเวณ ระเบียง อย่าให้ใครปลูกต้นไม้ 

เพราะบางทีดินอุดตันก็ท าให้น้ าไม่มีที่ระบายจงึไหลเข้ามา ปัญหาที่เกิดขึน้หากแก้ไขเองได้ ให้รีบจัดการ 

เพราะหากลุกลามเป็นปัญหาใหญ่แล้วจะแก้ไขยาก ส่วนที่เป็นปัญหามาก คือ ช้ันดาดฟ้า มีขยะ มีรอยรั่วซึม 

ซึ่งได้ประสานเจ้าหนา้ที่จากส านักบริหารกลางด าเนินการอุดซ่อมรอยรั่วซึมแล้ว 

 

 

5.3 การสแกน... 
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 5.3 การสแกนสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

 นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต  แจ้งว่า เนื่องจากมีจ านวนพนักงานราชการที่ต่อสัญญา

เป็นจ านวนมาก และเครื่องสแกนของส่วนอ านวยการมีเพียงเครื่องเดียว จึงขอความอนุเคราะห์          

ให้ทุกกลุ่มงานช่วยสแกน โดยให้ฝา่ยการเจ้าหนา้ที่จัดการแบ่งให้ 

 ประธาน  หลังเลิกประชุม ให้ทุกกลุ่มส่งเจ้าหน้าที่มาที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเอกสาร   

ไปด าเนินการ 

 5.4 การเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 

 นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต  ได้รับแจ้งจาก รปภ.ว่า มีเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในอาคารนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 

 ประธาน  สั่งการว่า ในวันท าการจันทร์-ศุกร์ หลังเวลา 18.00 น. วันหยุดเสาร-์อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้ ขออนุญ าต เรียนผู้ อ านวยการส านักวิจั ยและพัฒ นาการป่ าไม้                  

ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มงาน โดยให้ส่วนอ านวยการออกแบบฟอร์ม เมื่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไมอ้นุญาตแล้วรวมเรื่องไว้ที่สว่นอ านวยการ 

 5.5 (ร่าง) นโยบายยุทธศาสตรก์ารวิจัยแหง่ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ประธาน  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ        

ที่ ทส 1002.2/ว3420 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เพื่อถามความเห็นกรมป่าไม้ต่อ (ร่าง) ดังกล่าว 

ดังนั้น จึงมอบให้นางสาวสุธาสินี  โพธิสุนทร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ และผู้แทนกลุ่มงานทุกกลุ่ม

มาร่วมกันพิจารณาร่างดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จ และให้สรุปข้อคิดเห็นเสนอภายในก าหนดที่ระบุไว้ 

 5.6 การรักษาราชการแทน 

 ประธาน  เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มงาน หัวหน้าสถานี หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างานที่ไปราชการ

หรือไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้  ให้ตั้งผู้รักษาการแทน เพราะหน่วยงานราชการต้องมี

ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบหน่วยงาน และมอบให้ส่วนอ านวยการ กลุ่มงานทุกกลุ่มตรวจสอบว่ามีการ

ด าเนนิการเป็นไปตามระเบียบฯ หรอืยัง หากยังมไิด้ด าเนินการใหด้ าเนนิการให้เป็นไปตามระเบียบ  

 5.7 การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการ 

 ประธาน  ให้กลุ่มงานที่มีหน่วยงานในภูมิภาควิเคราะห์และเกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน

ราชการให้หน่วยงานที่ขาดแคลนตามลักษณะงานตามความจ าเป็น  

 

 

 

5.8 การใช้จ่าย... 
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 5.8 การใชจ้า่ยงบประมาณ 

 ประธาน  กรมป่าไม้มีหนังสือที่ ทส 1606.24/14751 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ เช่น ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   

ไตรมาสแรก การฝึกอบรมไตรมาสแรกต้องได้ ร้อยละ 50 ภายในไตรมาสแรก เป็นต้น ส าหรับค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนงานบ ารุงป่า ซึ่งมีระยะเวลาและฤดูกาล มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่มี

หน่วยงานภาคสนามและส่วนอ านวยการประสานกับส านักแผนงานและสารสนเทศในการขอขยายเวลา

การเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามข้อเท็จจรงิ 

 5.9 การสั่งการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 

 ประธาน  แจ้งให้พนักงานราชการที่ไปช่วยราชการต่างส านักว่า ให้รอค าสั่งกรมป่าไม้ก่อน

จงึจะสามารถเดินทางได้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ส าหรับพนักงานาชการที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ให้มคี าสั่งมอบหมายใหป้ฏิบัติงานตามระเบียบโดยเร็ว 

 5.10 ให้ส่งรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ 

 นางชญานุช  สัตถาภรณ์   รายงานว่า  ได้มีหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้เจ้าหน้าที่          

ในหน่วยงานใช้รถยนต์ไปราชการนอกพื้นที่รับผิดชอบและตนเองเดินทางไปด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตาม

ระเบียบฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ ให้ฝ่ายการเงินฯ 

เพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย 

เลิกประชุมเวลา     11.45 น. 

 

 
(นางบุปผาชาติ  อวนศรี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(นายพิเศรษฐ  ลอืชานิมิตจิต) 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 




